

Thư chúc mừng năm mới



Thân ái gửi: Nhân dân các dân tộc, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động và những người con của quê hương Yên Bái đang sinh sống, công tác, học tập, lao động ở trong nước và nước ngoài.

Nhân dịp đón xuân mới Quý Mão năm 2023, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, Tôi thân ái gửi tới các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình có công với nước; chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động; Nhân dân các dân tộc và những người con của quê hương Yên Bái đang sinh sống, công tác, học tập, lao động ở trong nước và nước ngoài lời thăm hỏi thân tình cùng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, với tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả" của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ, quyết tâm của Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, chúng ta đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, với tốc độ tăng GRDP đạt 8,62%, cao nhất kể từ năm 2015, bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng Trung

du và miền núi Bắc Bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đạt kết quả quan trọng. Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân không ngừng được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Chỉ số hạnh phúc của người dân được cải thiện rõ rệt. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy hiệu quả; chúng ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao cấp tỉnh và khu vực, tạo ấn tượng sâu sắc cho Nhân dân và đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự hợp tác, hỗ trợ có hiệu quả của các địa phương và đối tác, bạn bè trong nước và nước ngoài; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong năm vừa qua.

Năm 2023, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm bản lề, tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX

Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, dự báo có thể tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Phát huy kết quả tích cực đã đạt được sau hai năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu bao trùm, xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, năng động, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm 2023, tạo đà quan trọng để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2025.

Một lần nữa, Tôi trân trọng kính chúc toàn thể Nhân dân và các đồng chí năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Năm mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

Thân ái!

ĐỖ ĐỨC DUY
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
khoá XV tỉnh.